

จุดประกายชีวิต

www.iamthai.com

เป็นพันธมิตรกับ...
pr13198@hotmail.com โทร.089-7334395

นักกีฬาคนเก่งม.หาดใหญ่ คว้าชัยในแม่โดมเกมส์ ครั้งที่ 37

1 2 นักกีฬาม.หาดใหญ่สร้างผลงาน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

นายวิชรินทร์ แวกาจิ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศึกษานักกีฬาทีมชาติไทยที่เคยเข้าแข่งการแข่งขันกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศเวียดนาม และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คว้า 1 เหรียญทอง จากการวิ่ง 800 เมตร และ 2 เหรียญเงินจากการวิ่ง 1500 เมตร และวิ่งผลัด 4 x 200 เมตร กล่าวถึงบรรยากาศในการแข่งขันว่า "การแข่งขันครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มาก มีนักกีฬาทีมชาติหลายคนเข้าแข่งการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ โดยเฉพาะเหรียญทองในรายการวิ่ง 800 เมตร เพราะการแข่งขันครั้งนี้แข่งในหัวหมากเกมส์เองได้แค่เหรียญเงินครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จ



มาก ๆ อากาศอบอุ่นเพื่อน ๆ นักกีฬาจากม.หาดใหญ่ที่เข้าแข่งการแข่งขันด้วยกันไปเชียร์และเพื่อน ๆ นักกีฬาคนอื่น ๆ ก็ชอบสนาม รวมถึงอาจารย์และผู้บริหารที่ตามไปให้กำลังใจตลอดการแข่งขันครับ"

นางสาวมิตติกา วัชรพันธ์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ คว้า 2 เหรียญทอง จากการวิ่ง 1500 เมตร และ 5000 เมตร และ 1 เหรียญเงิน จากการวิ่ง 10,000 เมตร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ว่า "ดีใจที่พี่นักกีฬาม.หาดใหญ่ประสบความสำเร็จเพราะเราได้เหรียญทองขึ้นจากการแข่งขัน

ครั้งนี้แล้วหลายรายการ ถึงแม้การแข่งขันบางรายการไม่ได้เหรียญรางวัลกลับมา แต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและมีความสุขที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ฝึกสอนและมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนดีใจและเพื่อน ๆ นักกีฬา มาโดยตลอด อากาศดีถึงมือ ๆ เขารวมให้หันมาสนใจการเล่นกีฬาให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพดีแล้ว ยังสามารถสร้างชื่อเสียงและอนาคตในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย"

นอกจากนี้ยังมีนายอนรินทร์ ปานตัน นักศึกษาสาขาการจัดการ

อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คว้า 1 เหรียญทองแดง ในการวิ่งเทรล 3000 เมตร นายกฤษฏา สารสิทธิ์ นายชาชาติ เจ๊ะหะ นายอนันต์ ปานทอง นายจิตรกร ทูลทอง และนายศรศักดิ์ จูนแก้ว คว้า 1 เหรียญเงินจากการวิ่งผลัด 4 x 200 เมตร และทีมนักกีฬาบดของหญิง ได้แก่ นางสาวกมลธิดา ชรัมย์โรติ นางสาวสุริยาณาสีอ้อม นางสาวสุภาวรัตน์ จูนเพชร และนางสาวอรุณี มางะ คว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบดของหญิง ประเภททีม 3 คน

สำหรับเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ แม่โดมเกมส์ ครั้งที่ 37 ได้แก่ทีมนักกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถคว้าเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 74 เหรียญ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าของภาพในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 หรือจามจุรีเกมส์ ในปี 2554 นี้

"อย่างไรก็ตามข่าว จุดประกายชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้พี่นักกีฬาคนเก่งของ มหาวชิวิทยาลัยมหาดใหญ่ ให้คว้าเหรียญทองกลับมาเยอะ ๆ นะครับ"